



ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  
เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านภาษา (ล่ามภาษาเมียนมา)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๑	๐๐๑	นางสาวชัชฎาพร คงศุภรัฐกิจ

ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๑	๐๐๒	นางปราณี คำไหว
๑	๐๐๑	นางสาวประนอม มินกระโทก

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ปฏิบัติภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

๑. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านภาษา (ล่ามภาษาเมียนมา) และตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๒ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ

๒. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองกำหนด และจะต้องนำหลักประกันเป็นเงินสด จำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของสัญญาจ้าง มามอบแก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และเมื่อสัญญาดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันดังกล่าวแก่ ผู้รับจ้าง (โดยไม่มีดอกเบี้ย) ภายหลังจากที่ผู้ว่าจ้างได้หักชดเชยค่าเสียหายตามสัญญา (ถ้ามี) ไว้แล้ว

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร (๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบมิได้เป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ก็จะไม่ได้รับสิทธิได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวสันต์ ปาลาศ)

จัดหางานจังหวัดสระแก้ว รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดระยอง